

สั่งอัปเดต บิ๊กดาต้า ยกระดับการศึกษาไทย

นำเสนอเมื่อ : 14 ส.ค. 2560

ยึดเป็นฐานข้อมูลตัดสินใจระดับนโยบาย จ่อวางกลไกเชื่อมกระทรวง

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เขามาช่วยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา เนื่องจากเห็นว่า การปฏิรูปการศึกษา จะสำเร็จได้จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อนำไป ใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ และการตัดสินใจในระดับนโยบายร่วมกัน ระหว่าง ศธ.และคณะกรรมการอิสระฯนั้น ขณะนี้ ศธ.ได้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการประสานการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการศึกษา มี ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเป็นประธาน ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ในวันที่ 24 ส.ค.นี้ โดยจะมีการพิจารณาในประเด็นหลักคือ การจัดทำกรอบการพัฒนาระบบข้อมูลของ ศธ. ซึ่งเบื้องต้นเห็นว่าควรจะเป็นระบบข้อมูลเฉพาะผู้เรียนก่อน ส่วนระบบข้อมูลของครูและระบบข้อมูลงบประมาณ อาจจะพิจารณาดำเนินการต่อไป

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกว่า

สำหรับระบบข้อมูลนักเรียนนั้นจะเน้นที่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้น ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ รวมทั้งจะทำอย่างไรให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกระทรวงที่เกี่ยวข้องของ ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจะต้องมีการแชร์ข้อมูลร่วมกันได้ ดังนั้น ต้องมีการหารือถึงมาตรการในการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวว่าจะต้องมีกลไกเข้ามาช่วยหรือไม่ อาทิ การออกเป็นกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนความคืบหน้าการปรับระบบการทดสอบความรู้ผู้เรียน ที่ทางบอร์ดอิสระเพื่อการปฏิรูปฯ มอบหมายให้ ศธ.ดำเนินการนั้น จากการหารือเบื้องต้นร่วมกับ ศ.นพ.จรัสได้ขอสรุปว่าจะต้องมีระบบการทดสอบที่เป็นมาตรฐานกลางที่ผู้ศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการศึกษาในระบบโฮมสคูล สามารถที่จะมา สอบเทียบได้ โดยจะจัดทำแยกเป็นรายวิชา แต่ที่จะสามารถเริ่มได้คือ การทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวยังไม่ชัดเจนสรุป เพราะจะต้องมีการหารือร่วมกันอีกครั้ง.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยรัฐ](#) วันที่ 14 สิงหาคม 2560